

สื่อมวลชนยุคโลกไร้พรมแดนชื่อนาคตสังคมไทย บ้านเมืองไม่พัฒนาเพราะ'สื่อ'ขาดความรับผิดชอบ

เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเสวนาเรื่อง "บทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนาอนาคตไทย" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักธุรกิจ นักวิชาการ และตัวแทนของสื่อมวลชน ในงาน THANK YOU 2nd ANNIVERSARY จัดโดย โรงแรมแพนแปซิฟิก กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปิยะณัฐ วัชรการณณ์ มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับร่วมรับฟังการเสวนาดด้วย

ก่อนที่จะเริ่มต้นการเสวนา ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง "บทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนาอนาคตไทย" ว่า สื่อนั้นมีประโยชน์แต่เกิดโทษได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง การใช้สื่อไปในทางที่ผิดก่อผลเสียให้กับประเทศชาติ นั้นเพราะโลกปัจจุบันเป็นยุคของข่าวสาร ในยุคที่โลกไร้พรมแดน ข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถแพร่หลายได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นอิทธิพลของสื่อมวลชนสามารถส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ในการจะช่วยกันทำให้แนวความคิดต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โลกยุคปัจจุบันกระแสข่าวจากบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายมีส่วนในการเสริมสร้างความรู้สึกร่างต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่สื่อมวลชนได้แสดงออกสิ่งใดที่มีประโยชน์ก็มีโทษควบคู่กันไป

หากเลือกใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาซึ่งประโยชน์ หากใช้กันโดยปราศจากความรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น คือ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาบ้านเมือง

ปัจจุบันประเทศเรากำลังอยู่ในขั้นการพัฒนาประเทศ ที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศต่างก็แข่งขันกับประเทศของเรา ผมรู้สึก ว่า ถ้าหากสื่อมวลชนมีความรับผิดชอบต่อการเสนอข่าวสาร การแสดงความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจนี้ถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งจะมีส่วนร่วมอันสำคัญในการทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็ว

ในขณะเดียวกันถ้าสื่อมวลชนเสนอข่าวโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อทิศทางการเสนอข่าวสารต่างๆ ตลอดจนข้อวิพากษ์วิจารณ์โดยปราศจากข้อมูลอันถูกต้อง อาจเป็นส่วนกระทบทำให้ต่างชาติโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่แข่งของประเทศ นำไปขยายความจนเกิดความเข้าใจผิด และในที่สุด ผลเสียก็จะเกิดกับประเทศชาติบ้านเมืองของเรา เกิดความชะงักงันในการพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้นเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ จะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง และพยามและให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางที่ถูกต้อง

ทางด้านความคิดเห็นของผู้ร่วมเสวนาอันประกอบด้วย รศ.ดร.ปรมะ สตะเวทิน,



▲ รว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปิยะณัฐ วัชรการณณ์ มาเป็นประธานเปิดการเสวนาระหว่างนักธุรกิจ นักวิชาการ และตัวแทนจากสื่อมวลชน เรื่อง "บทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนาอนาคตไทย"

ดร.ไชยา ยิ้มวิไล และนักธุรกิจชื่อดัง มานิต รัตนสุวรรณ ซึ่งมี ศันสนีย์ นาคพงศ์ ทำหน้าที่ดำเนินการเสวนา ต่างก็ให้ข้อเสนอนะในมุมมองที่เห็นพ้องต้องกันว่า สื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบต่อการเสนอข่าวด้วยความจริงและยุติธรรม ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการช่วยพัฒนาสังคมไทยในอนาคต

เริ่มจาก รศ.ดร.ปรมะ สตะเวทิน นักวิชาการ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งหน้าที่และบทบาทของสื่อมวลชนเป็นสองลักษณะ โดยแยกแยะให้

ฟังว่ามีหน้าที่ของการให้ข่าวสารหรือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชน และหน้าที่ของการให้ความบันเทิง อันเป็นหน้าที่อันแพร่หลายที่สื่อมวลชนจะปฏิบัติต่อสาธารณชน

นอกจากบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนแล้ว นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนยัง

กล่าวอีกว่า สื่อมวลชนยังต้องคำนึงคือความรับผิดชอบต่อการเสนอข่าวสาร คือความอิสระในการเสนอข่าวสาร โดยไม่อยู่ใต้อำนาจของใคร ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรืออิทธิพลภายนอก ในสังคมระบอบประชาธิปไตยก็ให้ความสนับสนุนและยอมรับกันทั่วโลกว่า สื่อมวลชนเสนอข่าวได้โดยอิสระ แต่ต้องไม่ก้าวท้าวใคร และมีความรับผิดชอบต่อในการเสนอข่าวสารด้วยความจริงและยุติธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา ในขณะที่เดียวกันต้องยืนยันแหล่งที่มาของข่าวสารได้ด้วย พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมเพื่อการพัฒนาของประเทศชาติต่อไป

สำหรับตัวแทนจากสื่อมวลชน ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้ดำเนินรายการเฮดไลน์ และรายการสนทนา 45 นาที ททบ. 5 กล่าวถึง สื่อสารมวลชนว่าเป็นคลื่นลูกที่สาม เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ฉับไว เรื่องราวจากทั่วโลกถึงกันหมด เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นระหว่างสื่อต่างๆ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเสนอข่าวได้ง่าย เนื่องจากข่าวที่เสนอออกไปยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง

ดร.ไชยา กล่าวอีกว่า หน้าที่ของสื่อมวลชนอีกอย่างหนึ่ง ก็คือการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข่าวด้วย เพราะเมื่อข่าวรวดเร็วแล้วข้อมูลบางส่วนอาจเกิดความผิดพลาดได้ ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนต้องทำตัวเป็นกลางและเป็นธรรมด้วย และในฐานะที่เป็นฐานันดรที่ 4 ต้องตรวจการทำงานของรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศอีกด้วย เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนในประเทศ ฉะนั้นนอกจากการเสนอข่าวอย่างเป็นกลางแล้ว ต้องเสนอข่าวด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาของประเทศชาติต่อไป

66. พ. หนองบัว
หน้า 19.
A กุมภาพันธ์ 2540.